

สรุปสาระสำคัญและข้อสั่งการในการประชุม สปก.พม.ครั้งที่ ๗๓๔/๕๗-๖๐
วันจันทร์ที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น. ห้องประชุม ชั้น ๔
ประธาน : พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.พม.



ผู้สั่งการ	สรุปข้อสั่งการ	หน่วยรับผิดชอบ
รมว.พม.	๑. ขอให้ติดตามสถานการณ์वादภัยบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ และขอให้เฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัยที่จะมีผลกระทบต่อ กทม.	ทุกหน่วยงาน
	๒. พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ขอให้พม.เตรียมความพร้อมการจัดการดำเนินงานให้ครบถ้วน พร้อมทั้งการดูแลและสนับสนุนข้าราชการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่บริการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน และการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับพิธีฯ	สป./ทุกหน่วยงาน
	๓. จากการนำเสนอข่าว/สถานการณ์ข่าวผู้ประสบปัญหาทางสังคม ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการ และให้ความช่วยเหลือตามบทบาทภารกิจ พม. - กรณีหญิง อายุ ๓๑ ปี สามีทอดทิ้งให้ดูแลบุตร จำนวน ๓ คน เพียงลำพัง ที่ อ.โนนทรายณ์ จ.สุรินทร์ - กรณีเด็กหญิง อายุ ๑๑ ปี มารดาเสียชีวิต ครอบครัวมีฐานะยากจน ทำงานรับจ้างหารายได้ช่วยครอบครัว ตั้งแต่ ป.๒ ที่ อ.ภูจินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์	ทุกหน่วยงาน สป./คย. สป./คย.
	๔. เมื่อวันที่ ๑๒ ต.ค. ๒๕๖๐ รมว.พม. เป็นประธานเปิดกิจกรรม "Big C ปันปัน ทอฝันปันยิ้ม" ประชาสัมพันธ์และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ "ทอฝัน By พม." จากผู้ผลิตที่เป็นคนไร้ที่พึ่ง คนพิการ สตรีที่อยู่ในภาวะยากลำบาก และผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และโครงการธัญบุรีโมเดล เพื่อฟื้นฟูและพัฒนาคนไร้ที่พึ่ง ขอให้ขยายผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งปฏิบัติการข่าวสาร (IO)	สป./พส./พท.
	๕. ภารกิจและการขับเคลื่อนงานในระยะต่อไป ๕.๑ ขอให้ พม.ดำเนินงานตามแผนงานและเป้าหมายที่กำหนด พร้อมทั้งการดำเนินงานเชิงรุก โดยการลงพื้นที่เพื่อเข้าถึงประชาชน และปฏิบัติการข่าวสาร (IO) สร้างการรับรู้ให้กับสังคมและประชาชน ทั้งนี้ ขอขอบคุณข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่บริหารจัดการและอำนวยความสะดวกในการลงพื้นที่ทุกครั้ง ๕.๒ วันจันทร์ที่ ๑๖ ต.ค. ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น. การพบปะเพื่อแสดงความยินดีกับ น.ส.จิญจุกา จันทา ผู้พิการทางการเคลื่อนไหว ซึ่งได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ จากเวที Miss Wheelchair Thailand ทั้งนี้ เพื่อเป็นการให้กำลังใจและเป็นตัวอย่างให้แก่ผู้พิการอื่นๆ ได้มีกำลังใจสู้ต่อไป ๕.๓ การจ้างงานคนพิการ ขอให้วิเคราะห์ข้อมูล สถิติ และเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่ผ่านมา กับปัจจุบัน เพื่อแสดงให้เห็นการขับเคลื่อนการดำเนินงานอย่างจริงจัง ๕.๔ การเสนอเรื่องต่อ ครม. คือ (๑) รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยปทุมธานี โมเดล (๒) รายงานผลการปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการในหน่วยงานของรัฐ (๓) รายงานความคืบหน้าโครงการพัฒนาศักยภาพนักร้องนักดนตรีตาบอดในที่สาธารณะ : จากถนนสู่ดวงดาว (From Street to Stars) (๔) ผลการดำเนินงาน พม. รอบ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐) และการดำเนินงานแจ้งเหตุช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศ สายด่วนศูนย์ช่วยเหลือสังคม ๑๓๐๐ ๕.๕ ขอให้ติดตามสถานการณ์การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ อาทิ กรณีสหพันธ์สาธารณรัฐ โขมาเลีย การบริหารจัดการ สปก.กคม. การประชุมคณะอนุกรรมการฯ และการจัดทำรายงาน TIP Report ๕.๖ รมว.พม. มีกำหนดลงพื้นที่ จ.สกลนคร ขอให้จัดเตรียมความพร้อมการบริหารจัดการในการลงพื้นที่ในปลายสัปดาห์นี้	ทุกหน่วยงาน ทุกกอง, พท. พท. สป./ทุกหน่วยงาน ทุกกอง สป. สป./ทุกหน่วยงาน

เรียน ที่โทรเลข ๐๓๓.๕๗, ๗๐.๓๐๗, ๗๐.๓๒๖ และ น.บ.๒๖๗๗
- ๑๕๐๓.๑๒๗๗/๒๖๗๗
หนังสือด่วนที่สุด ที่ พม ๐๑๐๑/ว ๕๙๕๒ ลว. ๑๖ ต.ค. ๒๕๖๐

(นางสาวศศิณัฐ บัญอำไพ)
(นางสาววิภาภัทร์ มะลิพันธุ์)
นางสาววิภาภัทร์ มะลิพันธุ์
ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ